



ประกาศ กองบังคับการปกครอง โรงเรียนนายร้อยตำรวจ  
เรื่อง ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ตามประกาศกองบังคับการปกครอง โรงเรียนนายร้อยตำรวจ ฉบับลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๗ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ในตำแหน่งพนักงานทั่วไป ซึ่งรับสมัครระหว่างวันที่ ๑ - ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๗ และดำเนินการสอบคัดเลือก ในวันที่ ๒๑ - ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๗ นั้น

บัดนี้ กองบังคับการปกครอง โรงเรียนนายร้อยตำรวจ ได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวฯ ของกองบังคับการปกครอง โรงเรียนนายร้อยตำรวจ เรียงตามลำดับที่สอบได้ ดังนี้

ลำดับ	รหัสประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑	๐๐๑	นางสาวดวงใจ ประทุมมา	
๒	๐๐๒	นางสาวสุรดา ลัทธิตธรรม	

บัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผล เมื่อครบกำหนด ๖ เดือน นับตั้งแต่วันที่ประกาศรายชื่อเป็นต้นไป และในอายุบัญชีถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้รายชื่อที่ได้ขึ้นบัญชีไว้เป็นอันถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีของผู้นั้นด้วย คือ

๑. ผู้นั้นได้ขอละสิทธิไม่เข้ารับการจัดจ้างในตำแหน่งที่ผ่านการคัดเลือก
๒. ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้างภายในเวลาที่กำหนด
๓. ผู้นั้นไม่เข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการตามกำหนดวันเวลาที่ส่วนราชการกำหนด

ทั้งนี้ ให้ผู้มีรายชื่อตามบัญชีลำดับที่ ๑ นำบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นใดที่ทางราชการออกให้ มีตราของหน่วยงานประทับรับรอง มารายงานตัวในวันศุกร์ที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง เวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ฝ่ายอำนวยการ กองบังคับการปกครอง โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

เอกสารหลักฐานที่ต้องนำมาประกอบการทำสัญญาจ้าง

๑. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน ๒ ฉบับ
๒. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๒ ฉบับ
๓. สำเนาบัตรข้าราชการของผู้ค้าประกัน จำนวน ๒ ฉบับ
๔. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ค้าประกัน จำนวน ๒ ฉบับ

หากตรวจพบ...

หากตรวจพบว่าข้อมูลของผู้ผ่านการคัดเลือกที่ยังไม่ทราบผล เช่น ผลการตรวจสอบประวัติ คุณวุฒิการศึกษา เป็นต้น หากผลการตรวจสอบดังกล่าว ปรากฏว่ามีประวัติหรือมีคุณวุฒิที่ขัดต่อระเบียบที่กำหนดไว้ หรือผลการตรวจโรค ไม่ว่าจะก่อนหรือหลังการทำสัญญาเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ หรือพบภายหลังว่าหลักฐานในการยื่นสมัครไม่ถูกต้อง หรือขาดคุณสมบัติที่กำหนดไว้ในประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ ของกองบังคับการปกครอง โรงเรียนนายร้อยตำรวจ จะถือว่าขาดคุณสมบัติในการเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ ซึ่งถือว่าเป็นความบกพร่องของผู้สมัครเอง จะอ้างว่าไม่ทราบหรือเรียกร้องสิทธิใด ๆ ในภายหลังไม่ได้ และอาจถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

อนึ่ง ผู้ได้รับผลกระทบตามประกาศกองบังคับการปกครอง โรงเรียนนายร้อยตำรวจ ฉบับนี้ มีสิทธิอุทธรณ์ต่อผู้บังคับการปกครอง โรงเรียนนายร้อยตำรวจ ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันรับทราบประกาศนี้ ตามมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และหากประสงค์จะฟ้องโต้แย้งคำสั่ง หรือคำวินิจฉัยอุทธรณ์ให้ทำคำฟ้องเป็นหนังสือยื่นต่อศาลปกครอง หรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยังศาลปกครอง ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่รับทราบผลการยื่นอุทธรณ์ หรือพ้นกำหนด ๙๐ วัน ที่ได้ยื่นอุทธรณ์ ในกรณีที่มีได้รับผลอุทธรณ์

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

พลตำรวจตรี

( จิรชาติ เจริญศรี )

ผู้บังคับการปกครอง โรงเรียนนายร้อยตำรวจ/  
ประธานกรรมการ